



I'm not robot



I am not robot!

Bắt đầu ký tài liệu nhanh hơn và hiệu quả hơn — ngay từ thiết bị di động Học cách chèn chữ ký vào file PDF trực tuyến với Sejda, một trang miễn phí và an toàn. Bạn có thể ký tên các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ và tài liệu của bạn trong giờ với chữ ký điện tử của chúng tôi Bài viết hướng dẫn bạn cách chèn chữ ký vào file PDF nhưng cực kỳ hữu ích. PDFTools là một ứng dụng trực tuyến cho việc ký file PDF với nhiều cách khác nhau. Bạn có thể thêm văn bản, hình ảnh, biểu mẫu, liên kết và chú thích vào PDF và Có kiểu chèn chữ ký vào file PDF đó là: Draw Signature – chữ ký vẽ bằng tay; Import File – nhập tệp chữ ký; Paste from Clipboard – dán chữ ký từ Clipboard; Type 4, · Hầu hết mọi trình làm việc với file PDF đều hỗ trợ tính năng ký tên và đóng dấu lên file. ThuthuatOffice sẽ hướng dẫn bạn cách khác nhau, bao gồm các phần mềm online, offline và ứng dụng di động Smallpdf eSign là công cụ cho phép bạn ký tên các file PDF online, nhanh, an toàn và tuân thủ pháp lý. Bạn có thể tạo chữ ký bằng tay, file, ảnh chụp màn hình hoặc chữ ký điện tử và đặt vào vị trí cần thiết Adobe Reader, một phần mềm phổ biến được sử dụng rộng rãi hiện nay để đọc file PDF, phần mềm ký chữ ký số trên file pdf, mang đến cho người dùng khả năng dễ dàng truy cập vào tất cả các tệp PDF. Với phần mềm này, người dùng có thể thực hiện chỉnh sửa, bình PDFTools là một ứng dụng trực tuyến cho việc ký file PDF với nhiều cách khác nhau. Bạn không cần cài bất kỳ phần mềm nào, chỉ chọn file, tạo chữ ký và lưu file PDF đã ký Hãy sử dụng công cụ điền PDF trực tuyến miễn phí của Adobe Acrobat để ký tên và điền các tệp PDF. Bạn có thể chọn tệp từ thiết bị của bạn, lưu tệp trên máy chủ Adobe và Cách tạo chữ ký điện tử hoặc kỹ thuật số và ký các tài liệu PDF, với Smallpdf 7, · Để người dùng có thể thực hiện ký số dễ dàng và nhanh chóng bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bước chi tiết trong quy trình ký số Token trên định dạng file PDF Hãy nói lời tạm biệt với tài liệu giấy đi. Bạn không cần cài bất kỳ phần mềm nào, chỉ chọn file, tạo chữ ký và lưu file PDF đã ký Hãy sử dụng công cụ điền PDF trực tuyến miễn phí của Adobe Acrobat để ký tên và điền các tệp PDF. Bạn có thể chọn tệp từ thiết bị của bạn, lưu tệp trên máy chủ Adobe và truy cập từ mọi thiết bị PDF Candy cho phép bạn thêm chữ ký vào file PDF bằng cách chọn loại chữ ký, tìm trang và xuất tập tin mới. Bạn có thể sử dụng chữ viết, vẽ hoặc hình ảnh để ký tên PDF nhanh chóng và dễ dàng Bài viết này giới thiệu các loại chữ ký điện tử trên PDF và các cách chèn chữ ký số, chữ ký scan, chữ ký ảnh vào file PDF với các phần mềm Foxit Reader, Acrobat Reader DC, Adobe Reader và SmallPDF Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chèn chữ ký ở phần Bạn muốn biết cách chèn chữ ký điện tử vào file PDF một cách đơn giản và nhanh chóng? Tạo chữ ký điện tử trong tệp PDF thật dễ dàng với Acrobat Sign.